



ประกันพร้อมรับมือปิด กทม.

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยการเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์จากเหตุชุมนุมที่จะเริ่มต้นในวันที่ 13 มกราคม 2557 โดยบริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์ว่า ปัญหาในเมืองต้นคงจะเป็นปัญหาจากการที่พนักงานส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้ามาทำงานที่สำนักงานใหญ่ได้ เนื่องจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ถนนสาทรใต้ ซึ่งหากมีการชุมนุมโดยปิดล้อมบริเวณแยกสี่ลมสาทรหรือลูมพินี ก็อาจส่งผลกระทบต่อทำให้พนักงานบางส่วนไม่สามารถมาทำงานได้ แต่เชื่อว่าพนักงานส่วนใหญ่ยังสามารถเข้ามาได้อยู่ ด้วยการเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ทางสถานีรถไฟฟ้ามหานครหรือรถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง

ในขณะที่ถ้าเกิดกรณีที่พนักงานเดินทางมาทำงานที่สำนักงานใหญ่ไม่ได้ในวันบริษัทฯ ก็ได้เตรียมแผนสำรองไว้คือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยใช้สำนักงานสาขาที่อยู่บริเวณรอบนอกซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากจุดชุมนุมให้เป็นสถานที่ทำงานแทนได้แก่ สาขาพัฒนาการ สาขากาญจนาภิเษก สาขารังสิต และสาขาลาซาล โดยลักษณะงานที่ต้องให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ ศูนย์บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ โทร. 1620 ซึ่งกำหนดสถานที่ทำงานไว้ที่สาขาพัฒนาการโดยแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจนี้ บริษัทฯ ได้มีการนำมาใช้ในครั้งที่เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี 2553 และเมื่อปี 2554 ที่ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่

ทั้งนี้ สำหรับการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนนี้ได้ไปในกรณีที่เกิดเหตุความวุ่นวายหรือมีความรุนแรงมากขึ้น แล้วมีการตัดระบบสาธารณูปโภคเช่นระบบไฟฟ้าหรือการที่เครื่องสำรองไฟที่ต้องใช้น้ำมันในการสำรองไฟของอาคารไม่เพียงพอ เพราะไม่สามารถที่จะซัพพลายน้ำมันได้จากการที่ระบบการขนส่งหยุดชะงักไป ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ก็จะทำให้ระบบไฟในอาคารสำนักงานใหญ่ใช้งานไม่ได้ Server ก็จะไม่ทำงานได้เช่นกัน กรณีดังกล่าวนี้บริษัทฯ จะใช้ศูนย์ Data Center สำรองที่เตรียมไว้ซึ่ง Data Center ที่เตรียมไว้นั้นไม่ได้อยู่ใน

แหล่งที่จะเกิดความรุนแรงจากการชุมนุม ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าลูกค้าของกรุงเทพประกันภัยจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ในการรับบริการ เว้นแต่หากไม่สามารถทำงานได้ตามปกติก็อาจจะทำให้การบริการลูกค้าเกิดความล่าช้าไปบ้าง

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ ติดต่อได้ที่ 1620 ตลอด 24 ชั่วโมงและสามารถติดต่อทำประกันภัยได้ที่ สำนักงานสาขาต่างๆ และBKI Care Station จุดบริการประกันภัยในห้างสรรพสินค้า ได้ที่ 1 สำนักงานสาขาที่สามารถให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ด้านนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ชี้แจงว่า จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในระยะนี้ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้อาคเนย์ก็ได้เตรียมแผนรองรับให้การดำเนินธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทฯ อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้บริการ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตามปกติทั้งที่สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม และสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ หากสาขาใดไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ลูกค้าสามารถใช้บริการที่สาขาใกล้เคียงทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด หรือสามารถติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1726 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.) และศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.0-2267-7777

นอกจากนี้ อาคเนย์ยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้เตรียมศูนย์สำรองพร้อมที่พักในต่างจังหวัดเพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานหลักของธุรกิจสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ ส่วนพนักงานสนับสนุนทั่วไปหากเหตุการณ์วิกฤติไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ก็จะอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้าน พร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และสำนักงานคปภ. ไว้ด้วยเช่นกันเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ทันที่ จากมาตรการดังกล่าว จึงมั่นใจว่าอาคเนย์จะสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ



ปิดกรุงเทพฯ ประกันอสังหาริมทรัพย์

ปมขัดแย้งทางการเมืองที่ดำเนินมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้ง เมื่อกปส.ประกาศชดดาวนกรุงเทพฯ ในวันที่ 13 มกราคมนี้แม้ยังประเมินยากจะรุนแรงหรือยืดเยื้อแค่ไหน แต่ก็ยังเป็นปัจจัยลบจุดตก. ยิ่งเติบโตถดถอย ธุรกิจต่างๆ ต่างได้รับผลกระทบไม่เว้นกระทั่งประกันภัยที่จะโผล่ไปกับจีดีพีเริ่มได้รับผลกระทบชัดเจนเทียบกับปีก่อนที่ยังไม่ค่อยกระทบ

ประกันอสังหาริมทรัพย์ ชดดาวนหนักหน.

ปมขัดแย้งทางการเมืองที่ดำเนินมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งเมื่อกปส.ประกาศชดดาวนกรุงเทพฯ ในวันที่ 13 มกราคมนี้ แม้ยังประเมินยากจะรุนแรงหรือยืดเยื้อแค่ไหนแต่ก็เป็นปัจจัยลบจุดเศรษฐกิจยิ่งเติบโตถดถอย ธุรกิจต่างๆ ต่างได้รับผลกระทบไม่เว้นกระทั่งประกันภัยที่จะโผล่ไปจีดีพีเริ่มได้รับผลกระทบชัดเจนเทียบกับปีก่อนที่ยังไม่ค่อยกระทบ

“สยามธุรกิจ” สสำรวจความเห็นผู้บริหารยอมรับมีผลกระทบ โดย “ประเวช งามอาจสิทธิกุล” เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มองว่าปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัยไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็มีส่วนยังตอนนี้ผลกระทบจะชัดมากขึ้น เช่น กรมธรรม์ที่หมดอายุในช่วงนี้พอลูกค้ารับเงินมาแล้วก็ไม่อยากซื้อประกันต่ออยากเก็บ

เงินไว้กับตัว หรือคนบางกลุ่มที่กำลังจะตัดสินใจซื้อประกันก็ชะลอออกไปอย่างแบบสะสมทรัพย์จะเห็นชัด “เรื่องนี้มีผลทางจิตวิทยา คนใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม ตอนนี้ธุรกิจประกันมีแค่เสมอดัวกับลบ เสมอดัวคือคนกลับมาทำประกันหรือต่ออายุเหมือนเดิม ลบคือไม่ทำ ยังบอกไม่ได้เดือนนี้จะกระทบมากแค่ไหนรอดูสถานการณ์ก่อน”
2 เดือนแรกกระทบจุดครั้งปวูบส่งออกความหวังเดียว

สำหรับภาคธุรกิจ “อานนท์ วัจวสุ” นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า การเมืองจะเริ่มออกฤทธิ์ต่อธุรกิจประกันภัยซึ่งจะได้รับผลกระทบตามหลังเศรษฐกิจ 3-6 เดือน ดังนั้นจะเริ่มเห็นผลกระทบในช่วง 2 เดือนนี้จากการใช้จ่ายของประชาชนน้อยลง การลงทุนใหม่ๆ ไม่มีก็ไม่มีมีการทำประกันภัยเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัยในครึ่งปีแรก ส่วนครึ่งปีหลังต้องรอดูสถานการณ์ใน

ช่วงครึ่งแรกยืดเยื้อแค่ไหนและถ้าเลือกตั้งไม่ได้โครงการ 2 ล้านล้านบาท และ 3.5 แสนล้านบาทยังชะลอออกไปอีกจะยิ่งกระทบมากที่พอจะหวังได้ก็มีการส่งออกอย่างเดียว
“จีรพันธ์ อัคระธนกุล” กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ยอมรับว่า ยอดขายในเดือนมกราคมนี้สะดุดแน่นอนยิ่งถ้าเหตุการณ์รุนแรงใครจะมาซื้อประกันภัย แต่จะลดลงเท่าไรประเมินยากต้องรอดูสถานการณ์
ชี้ต้นปียอดตกอยู่แล้ว
ตัวแทนพลิกเกมหาลูกค้าใหม่
“ศิริภรณ์ พุทธิรักษ์” นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) กล่าว



ว่า มีผลกระทบต่อยอดขายในเดือนมกราคมนี้หรือไม่ ยังไม่ทราบสถานการณ์จริง แต่หากจำได้เมื่อตอนน้ำท่วมใหญ่ ผลกระทบก็จะคล้ายๆ กัน ซึ่งตัวแทนเมื่อได้รับผลกระทบในระยะแรกก็จะชะงักไประยะหนึ่ง เมื่อปรับตัวได้ก็จะหาวิธีทำงานใหม่ เช่น หากกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบ

ทุกกลุ่มธุรกิจที่ยังเติบโตได้ดี รวมทั้งกลุ่มคนทำงานมีเงินเดือนประจำที่รายได้ไม่ถูกกระทบ
อย่างไรก็ดี โดยธรรมชาติของธุรกิจประกันชีวิต ในเดือนแรกของปีจะเป็นช่วงที่เบี้ยเข้ามาไม่มากนัก “อังกูร ศรีกัลยาณบุตร” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทย

ประกันชีวิต กล่าวว่า ผลกระทบคงมีบ้างในแง่ของการทำงานของตัวแทน แต่ในแง่ของยอดขายโดยปกติเดือนแรกของปีจะเป็นช่วงที่ตัวแทนทำงานอาจไม่เต็มร้อย เพราะเพิ่งโหมปิดผลงานสิ้นปีไป ดังนั้นบริษัทไม่เน้นต้องทำผลงานตามเป้า
จัดแพคเกจรับมือปีตรุษ

ยื่นยันลูกค้าไม่กระทบ
สำหรับการเตรียมแผนรับมือการปิดกรุงเทพฯ เพื่อไม่ให้บริการสะดุดจนส่งผลกระทบต่อลูกค้า บริษัทประกันภัยเกือบทุกแห่งจัดแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) ที่ใช้เป็นครั้งแรกเมื่อตอนเกิดน้ำท่วมปลายปี 2554 มาใช้ อย่างคปภ. เองยืนยันให้บริการประชาชนปกติพร้อมกับเตรียมแผน BCP รองรับอยู่แล้วซึ่ง BCP ก็มีหลายระดับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยประชาชนสามารถโทร.สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186



คนใช้ง่าย น้อยกว่าเต็ม ตอนนี้ธุรกิจประกัน มีแค่เสมอตัวกับตลาด

ประเวศ อองอาจสิทธิกุล
เลขาธิการ คปภ.

ส่วนไทยวิวัฒน์ฯ “สิริพันธ์” กล่าวว่า เตรียมออฟฟิศสำรองที่ฝั่งธนบุรีเพิ่งทำขึ้นเมื่อตอนปี 2553 หลังเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ โดยออฟฟิศสำรองทำงานเสมือนสำนักงานใหญ่รองรับได้ 10-20 วัน หากปิดนานกว่านั้นจะย้ายไปที่สระบุรี

ขณะที่บมจ.วิริยะประกันภัย “นที ไชยกาล” ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทนกล่าวว่า ไม่กระทบเพราะมีสาขาอยู่ถึง 15 แห่งที่ทำงานได้เทียบเท่าสำนักงานใหญ่สามารถทำงานแทนกันได้หมด มีศูนย์สินไหม 20 แห่งอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ พนักงานเคลม 50 เคลมซึ่งจะประจำอยู่ตามจุดสำคัญๆ อาทิ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ อู่ซ่อม เพราะนโยบายบริษัทเน้นเคลมได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมงตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากที่สุด

ด้านไทยประกันชีวิต “ดวงเดือน คงคาสวัสดิ์” ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มสื่อสารองค์กรกล่าวว่า บริษัทเตรียมแผนรองรับไว้แล้วทุกส่วนเพื่อไม่ให้บริการสะดุดจนส่งผลกระทบต่อลูกค้า เช่นที่สำนักงานใหญ่ พนักงานในละแวกใกล้เคียงสามารถมาทำงานได้ เพราะระบบขนส่งมวลชนอย่าง MRT ยังเปิดให้บริการปกติ

“แม้สำนักงานใหญ่ปิด เรามีสาขาที่ทำงานได้เสมือนสำนักงานใหญ่ เช่น จ่ายเคลม ออกกรมธรรม์หรือบริการอื่นๆ รวมถึงมี CSC

ยังเปิดให้บริการปกติ



กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ ดังนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นลูกค้าจะไม่ได้รับผลกระทบเลย”

อย่างไรก็ดี ภายใต้แผน BCP หากต้องปิดสำนักงานใหญ่จริงมีออฟฟิศสำรองอยู่ที่สาขารัตนาธิเบศร์ และพญา เป็นศูนย์สำรองข้อมูลทำงานแทนสำนักงานได้หมด

โดยแผน BCP ได้ใช้จริงครั้งแรกตอนน้ำท่วมปลายปี 2554

“พัชรา ทวีชัยวัฒน์นะ” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทยังคงให้บริการลูกค้าปกติพร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้า โดยมีทีมงานให้บริการในส่วนของการแจ้งร้องขอรับสินไหมทดแทนทางโทรสาร (Fax Claims) การพิจารณาปรับประกัน และออกกรมธรรม์สำหรับกรมธรรม์ใหม่ การบริการชำระเบี้ย การจ่าย

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ณ สำนักงานของบริษัทและศูนย์บริการลูกค้าพลโยธิน

“บุษรา อังภากรณ์” ผู้อำนวยการ สมาคมประกันชีวิตไทยกล่าวว่า สมาคมฯ ยังเปิดสอบตัวแทนตามปกติ นอกเสียจากว่าไม่มีคนเข้ามาสอบ หรือบริษัทพิจารณาเห็นแล้วว่ามาสอบไม่ได้ถึงจะงด

ด้านบมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิตเตรียมจะเคลื่อนย้ายกลุ่มพนักงานที่ให้บริการลูกค้าโดยตรงทั้งฝ่ายพิจารณาปรับประกัน ฝ่ายปฏิบัติการประกันชีวิต ฝ่ายสินไหม ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการสำรองเขาใหญ่ เพื่อให้บริการลูกค้าต่อเนื่องและการจ่ายเงินให้ลูกค้าหรือคู่ค้า ฝ่ายการเงินจะจ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีเท่านั้น ส่วนกลุ่มพนักงานที่ไม่ได้ให้บริการลูกค้าโดยตรงยังคงปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานอาคารอโศกตามปกติ

ส่วนบมจ.กรุงเทพประกันภัย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่กล่าวว่า หากพนักงานมาทำงานที่สำนักงานใหญ่ไม่ได้ บริษัทได้เตรียมแผน BCP

ที่เคยใช้ตอนน้ำท่วมซึ่งจะใช้สำนักงานสาขาที่อยู่บริเวณรอบนอกทำงานแทนได้แก่สาขาพัฒนาการ สาขากาญจนาภิเษก สาขารังสิต และสาขาลาซาล โดยลักษณะงานที่ต้องให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ ศูนย์บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620 จึงเชื่อว่าลูกค้าจะไม่ได้รับผลกระทบ

ประกันภัยต่อเนื่องทุกสถานการณ์

แม้ธุรกิจประกันภัยที่ผ่านมาจะเจอปัจจัยรุมเร้าช่วงปลายปีทำให้การเติบโตต่ำกว่าเป้าเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้ติดลบ จะเห็นได้จากผลประกอบการของธุรกิจประกันภัยในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา (2549-2556*) การเติบโตยังบวกต่อเนื่อง ตัวเลขประมาณการในปี2556 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ยังระบุเติบโตได้ถึง 16% ต่ำกว่าเป้า 17% ที่ประเมินไว้เมื่อตอนต้นปีเล็กน้อยเท่านั้น

ขณะที่ในปี2557 นี้ ก็ยังประเมินไว้ว่าจะเติบโตได้ 15% จากปีที่แล้วซึ่งก็นับว่าสูงเพราะเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลัก เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น

ทั้งนี้ ในปี2554 เป็นปีที่เกิดมหอกภัยใหญ่ ทำให้การทำงานของธุรกิจประกันภัยชะงักกันไปบ้าง แต่เมื่อปิดหีบสิ้นปีนั้นก็ยิ่งเติบโตบวก 11.03% ด้วยเบี้ยรับรวม 469,111 ล้านบาท โดยที่ประกันชีวิตเติบโตได้ 11.35% ด้วยเบี้ยรับรวม 328,897 ล้านบาท และประกันวินาศภัยเติบโตได้ 12.11% ด้วยเบี้ยรับรวม 140,219 ล้านบาท

ขณะที่ปี 2553 ประเทศไทยเผชิญกับเหตุขุมนุมทางการเมือง ธุรกิจประกันภัยก็ยิ่งโตบวกถึง 14.26% ด้วยเบี้ยรับรวม 421,288 ล้านบาท โดยที่ประกันชีวิตเติบโตได้ 14.57% มีเบี้ยรับรวม 296,213 ล้านบาท และประกันวินาศภัยเติบโตได้ 13.53% ด้วยเบี้ยรับรวม 125,075 ล้านบาท



ปิดกระทรวงการคลัง-ทำงานพื้นที่สำรอง

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การชุมนุมของ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ กปปส. ที่กระทรวงการคลังในวันที่ 13 ม.ค.นี้ ได้เตรียมการรับมือ โดยสั่งปิดพื้นที่กระทรวงการคลังทั้งหมด

ส่วนหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ ในพื้นที่สำรองที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เช่น กรมบัญชีกลาง ใช้พื้นที่ของกองทัพอากาศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เจ้าหน้าที่บางส่วนสามารถทำงานที่บ้านได้ เพราะเป็นงานเชิงนโยบาย และบางส่วนก็ไปประจำการตามหน่วยงานในสังกัดที่

อยู่นอกพื้นที่กระทรวงการคลัง

“ท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกผู้บริหารหน่วยงานราชการไปประชุม และแจ้งว่า หากหน่วยงานใดต้องปิดพื้นที่ ก็ให้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงได้เลย ผมจึงสั่งให้ปิดพื้นที่ตั้งแต่วันดังกล่าว หากประชาชนต้องการติดต่อหน่วยงานราชการในสังกัดสามารถโทรศัพท์สอบถามสายได้ที่สายด่วน 111”

ส่วนการเบิกจ่ายเงินจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เตรียมระบบสำรองไว้แล้ว แต่หากการชุมนุมยืดเยื้อ ก็อาจจะกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุน เพราะอาจจะมีปัญหาในแง่

การส่งข้อมูลขอเบิกจ่ายจากหน่วยงานต่างๆ หากไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

“หากการชุมนุมยืดเยื้อจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน และการจัดเก็บรายได้ในภาพรวม ส่วนการประเมินภาพรวมจีดีพีนั้น ตนได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ลดลงไปนั้น จะกระทบต่อรายได้มากน้อยเพียงใด”

ทางด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. แจ้งปิดการให้บริการธุรกรรมทางการเงินทั้งสินเชื่อ เงินฝาก และการทำนิติกรรมทุกประเภท ที่สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะชั่วคราว 13 ม.ค. โดยลูกค้าสามารถใช้บริการธนาคารได้ที่ สาขาใกล้เคียง

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทกรุงเทพประกันภัย หรือ BKI กล่าวว่า ปัญหาการเดินทางของพนักงานมายังสำนักงานที่ถนนสาทรจะมีแค่ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเพราะสามารถเดินทางมาโดยใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือบีทีเอส อย่างไรก็ตามบริษัทก็ได้เตรียมแผนสำรอง โดยใช้สำนักงานสาขาที่อยู่บริเวณรอบนอก